



วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ พิธีตื่นเฝ้า ปี B

(วันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2015)

พี่น้องที่รัก คืนนี้เราประกาศและเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกยิ่งใหญ่แห่งความรอดพ้นของเราซึ่งสำเร็จบริบูรณ์ไปในพระทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า พิธีตื่นเฝ้าในคืนวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ยาวที่สุดในจารีตพิธีกรรมแบบโรมันคาทอลิกของเรา ในพระศาสนจักรสมัยเริ่มแรกซึ่งมีการประกอบพิธีอย่างเต็มรูปแบบ พิธีนี้จะเริ่มตั้งแต่ตอนพลบค่ำของวันนี้และจบลงในตอนรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ปีสกา พุดอีกอย่างหนึ่งคือ พิธีตื่นเฝ้าเป็นพิธีกรรมที่ใช้เวลาตลอดทั้งคืน คริสตชนที่มาร่วมในพิธีนี้จะเฝ้าคอยการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าด้วยการทำกิจศรัทธาและอธิษฐานภาวนาอย่างไม่หยุดหย่อน ถ้าเราสังเกตดีๆ เราจะพบว่าพิธีกรรมในคืนนี้เต็มไปด้วยสัญลักษณ์หลายอย่าง อย่างไรก็ตาม พยายามจะเน้นสัญลักษณ์บางอย่างเท่านั้นเพื่อช่วยเราให้ไตร่ตรองและเข้าใจธรรมล้ำลึกที่เรากำลังเฉลิมฉลองร่วมกันอยู่ในขณะนี้ขึ้น

มีสัญลักษณ์สี่กลุ่มที่สำคัญซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปในพิธีตื่นเฝ้าคืนนี้ นั่นคือ แสงสว่างและความมืด ชีวิตและความตาย การเป็นทาสและการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ น้ำที่ทำลายชีวิตและน้ำที่ให้ชีวิต พยายามจะเน้น **“แสงสว่างและความมืด”** ซึ่งสัญลักษณ์กลุ่มแรกและค่อนข้างโดดเด่นเป็นพิเศษในคืนนี้ ดังที่พี่น้องได้เห็น เราเริ่มพิธีกรรมคืนนี้ในความมืดด้วยเหตุผลสำคัญบางประการ ไฟทุกดวงที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆ นี้ถูกดับ ความมืดปกคลุมทั่วไปทั้งในและนอกอาสนวิหารของเรา ความมืดเป็นสัญลักษณ์แรกที่พระศาสนจักรเชิญชวนให้เราสัมผัสในพิธีตื่นเฝ้า ทั้งนี้เพื่อช่วยเราให้ไตร่ตรองถึงความหมายของความมืดทั้งภายนอกและภายในจิตใจของเราแต่ละคน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่บทอ่านต่างๆ ในระหว่างเทศกาลมหาพรตต้องการอธิบายให้เราเข้าใจ

คืนนี้เราเห็นความแตกต่างระหว่างความมืดและความสว่างในพิธีเสกไฟหรือพิธีแสงสว่างซึ่งเป็นการเตรียมสำหรับกรจตุเทียนปีสกาใหม่ให้สว่างสดใส การจตุเทียนให้สว่างเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการขับไล่ความมืดมนแห่งจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปโดยทางพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ ในพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้พี่น้องได้ยินประธานในพิธีภาวนาว่า **“โปรดประทานความศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ไฟใหม่นี้ และโปรดให้งานสมโภชปีสกาจุดไฟความปรารถนาถึงสิ่งของสวรรค์ในใจข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อจะได้มีใจบริสุทธิ์ บรรลุถึงงานสมโภชสว่างโชติช่วงตลอดนิรันดร”** จากนั้น ก่อนที่จะแห่เทียนปีสกาเข้ามาในอาสนวิหารประธานในพิธีภาวนาต่อไปอีกว่า **“ขอให้ความสว่างของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ขจัดความมืดในจิตใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปเทอญ”** และเพื่อนำการขจัดความมืดมนในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไป ระหว่างขบวนแห่เราได้จตุเทียนที่อยู่ในมือของเราและประธานในพิธีได้ประกาศว่า **“Lumen Christi”** ซึ่งแปลว่า **“แสงสว่างของพระคริสตเจ้า”** หรือ **“พระคริสตเจ้า องค์ความสว่างของเรา”** สามครั้ง ยิ่งกว่านั้น ในตอนท้ายของการประกาศสมโภชปีสกา เรายังได้กล่าวยกย่องเทียนปีสกาอีกครั้งหนึ่งและภาวนาว่า **“โปรดให้เทียนซึ่งถวายเป็นเกียรติแด่พระนาม เพื่อขจัดความมืดแห่งราตรีนี้ลุกโชติช่วงอยู่ตลอดไปอย่าได้มอดดับ ขอให้เปลวเพลิงนี้ฟุ้งสูงขึ้นไปบนดงดาวเครื่องหอม ไปรวมกับแสงสว่างแห่งดวงดารารับทอฟ้า”**

นอกจากแสงสว่างและความมืดซึ่งเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตแล้วพระศาสนจักรยังใช้พิธีเสกน้ำล้างบาปเป็นสัญลักษณ์หมายถึงการถูกฝังพร้อมกับพระเยซูเจ้าและการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์อีกด้วย ในพิธีนี้เราจะเห็นประธานในพิธีจุ่มเทียนปัสกาลลงในน้ำที่เตรียมไว้สำหรับพิธีล้างบาปสามครั้ง ขณะที่จุ่มลงท่านจะกล่าวว่า **“โปรตเถิดพระเจ้าข้า โปรตให้พระอนุภาพของพระจิตเจ้าลงมาในน้ำทั้งหมดนี้อาศัยพระบุตรของพระองค์ เพื่อให้ทุกคนที่ถูกศีลล้างบาปฝังพร้อมกับพระคริสตเจ้าไว้ในความตาย ได้กลับมีชีวิตใหม่พร้อมกับพระองค์ท่านด้วย”** การกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้านำพระองค์เข้าสู่ชีวิตใหม่และเต็มไปด้วยพระสิริรุ่งโรจน์ซึ่งเป็นชีวิตที่เราทุกคนถูกเรียกให้เข้าไปมีส่วนร่วม

พี่น้องที่รัก ในพิธีกรรมที่เราเฉลิมฉลองคืนนี้พระศาสนจักรเชื่อเชิญเราไม่เพียงให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้นที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มต้นรณภาพและพระพรที่พระองค์ทรงโปรยปรายลงมาเหนือสิ่งสร้างทั้งหลายของพระองค์เท่านั้น แต่ยังเชื่อเชิญเราให้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในแผนการดังกล่าวและในชีวิตใหม่พร้อมกับพระเยซูเจ้าที่เราได้เริ่มตั้งแต่วันที่เรารับศีลล้างบาปด้วยอันที่จริง วจนพิธีกรรมของคืนนี้ช่วยให้ระลึกถึงประวัติศาสตร์ดังกล่าวและให้มุมมองใหม่แก่เราเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดของเรา ในจดหมายถึงชาวโรม นักบุญเปาโลเชื่อเชิญเราให้ระลึกถึงวันสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา วันที่เราแต่ละคนถูกรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูเจ้าโดยทางศีลล้างบาป ท่านบอกว่า **“เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย เดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใดเราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น”** (รม 6:4) ดังนั้น คืนนี้ขณะที่เราทำการรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปให้เราอธิษฐานภาวนาต่อพระเยซูเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพื่อว่าการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังเฉลิมฉลองอยู่นี้ เป็นความหวังและพลังขับเคลื่อนชีวิตของเรา ช่วยให้เราได้ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างประชาชนที่มีความเชื่ออย่างลึกซึ้งในการกลับคืนชีพในวันสุดท้าย และให้เราประกาศด้วยความมั่นใจและอย่างกล้าหาญตลอดเทศกาลนี้ว่า **“พระเยซูคริสตเจ้า องค์พระผู้ไถ่ของเรา ได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจริงแล้ว อัลเลลูยา”** สุขสันต์วันปัสกา

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน